

## THƯ CẢM ƠN

**Kính gửi: Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Tiểu học Long Biên.**

Tôi tên là Phùng Thị Hiền, phụ huynh con Nguyễn Tuấn Khang, học sinh lớp 4A4 trường Tiểu học Long Biên. Tôi xin bày tỏ đôi lời cảm xúc trước khi các con kết thúc năm học 2023-2024.

Một năm học trôi qua đối với tôi là vô vàn những cảm xúc, cung bậc khi đồng hành cùng cô Đoàn Minh Diệp và thầy, cô giáo dạy lớp 4A4 trong quá trình dạy dỗ con Tuấn Khang. So với các bạn cùng trang lứa, con tôi không phải là một đứa trẻ dễ bảo, dễ nghe lời mà thay vào đó là sự bướng bỉnh, khó bảo của cậu học sinh tuổi ẩm ương.

Đầu năm học tôi đã từng khóc rất nhiều lần khi ngồi cùng con học ở nhà và bất lực bởi những phương pháp dạy của mình khi con không hợp tác. Nhưng khi con trải qua khoảng thời gian tháng 9 học ở lớp, tôi nhận thấy rằng con có sự tiến bộ hơn và yên tâm. Sang tới đầu kỳ 2 của năm học, tôi càng nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt về học tập cũng như sự trưởng thành mà người làm mẹ như tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nó khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp và thầm biết ơn nhà trường. Đặc biệt là cô Đoàn Minh Diệp đã không quản ngại khó khăn, vất vả, uốn nắn con tôi từ khi bước vào năm học để giờ đây con có sự tiến bộ vượt bậc như vậy. Cô Diệp luôn dành thời gian ngoài giờ của mình như buổi trưa, giờ ra chơi để chỉ bảo thêm không chỉ cho con tôi mà còn nhiều bạn ở lớp những bài toán khó, kiểm tra kiến thức các môn học của con. Bởi vậy, lớp 4 là một năm học khá khó khăn của các bạn nhỏ nhưng tôi thấy các con học sinh lớp 4A4 học rất tiến bộ và có thêm nhiều hiểu biết.

Qua đây, tôi xin được cảm ơn Ban lãnh đạo nhà trường đã luôn tạo niềm tin cho phụ huynh, cảm ơn cô Đoàn Minh Diệp và các thầy cô giáo bộ môn đã đồng hành, dạy dỗ cháu Tuấn Khang và các bạn học sinh lớp 4A4 có được thành tích như vậy. Và tôi vô cùng tin tưởng nhà trường, trao gửi tương lai của các con của tôi cho Trường Tiểu học Long Biên.

***Kính thư  
Phùng Thị Hiền***



*Con Tuấn Khang  
được cô giáo CN  
mời lên đọc bài  
trước lớp*

*Con Tuấn Khang  
được cô giáo CN  
kèm làm bài tập  
tại lớp*



*Con Tuấn Khang được cô giáo CN chụp  
ảnh trong buổi đi thăm quan cùng các bạn*